



มือ 1 แชมป์ ศุภกร ศรีแดงอ่อน (ซ้าย) มือ 1 ของรายการ จาก วิตคอร์ เฟนซิงคลับ ทะเลวงดาบ เข้าใส่ สถาวร นุชประไพ ม.ธรรมศาสตร์ ไปได้ก่อนที่ศุภกรจะเอาชนะ 15-9 กว่าแชมป์ ประเภทฟอยล์ บุคคลชาย ในฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่ศูนย์การค้าแพชั่น โอลด์แลนด์ เมื่อ 23 พ.ย. 55

## 'ศุภกร' แชมป์ดาบฟอยล์ปท.

การแข่งขันฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 ซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และชิงทุนการศึกษา 150,000 บาท ที่ห้อง โอลด์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแพชั่น โอลด์แลนด์ ที่มีนักดาบในแต่ละชมรมส่งเข้าร่วม จำนวน 251 คน จาก 29 ชมรม เปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมามีการแข่งขัน 3 เหรียญทองจาก ดาบเอเป้ บุคคลหญิง, ดาบฟอยล์บุคคลชาย และดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง ซึ่งในประเภทฟอยล์ บุคคลชาย "เจ้าท็อป" ศุภกร ศรีแดงอ่อน นักดาบทิมชาติติกรีเหรียญทองซีเกมส์ แชมป์เก่าจากสโมสรวิตคอร์ เฟนซิงคลับ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาชิงตำแหน่งแชมป์กับนักดาบดาวรุ่ง สถาวร นุชประไพ จากชมรม ม.ธรรมศาสตร์ โดยคู่มือ ศุภกรค่อนข้างได้เปรียบคู่ต่อสู้มาก ทั้งประสบการณ์และช่วงตัว และทันทีที่เริ่มแข่งขันใน 3 นาทีแรก ศุภกร อาศัยการดักจังหวะเข้าทำแต้ม ได้ดีกว่าสามารถทำคะแนนนำ 9-4 จากนั้นในยก 2 สถาวรหันมาเดินเข้าหาศุภกรมากขึ้นเพื่อกดดันไม่ให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธได้นัด และได้ผล สถาวรสามารถทำคะแนนไล่ตาม 9-13 แต่จากนั้น ศุภกรก็ไม่ปล่อยให้สถาวรเดินเกมเก็บแต้มได้อีกเมื่อชิงจังหวะออกดาบทำแต้มได้อย่างจะแจ้งก่อนชนะ 15-9 ทำให้ศุภกรเป็นฝ่ายชนะทันทีและคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ สถาวรจึงได้แค่เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงเป็นของ พัฒนพงศ์ ศรีสวัสดิ์ จาก ม.เชียงใหม่ และ ฐาปนันท์ พิวกังกูร จาก ม.เกษตรศาสตร์

ขณะที่รอบชิงชนะเลิศดาบเอเป้ บุคคล

หญิง ศิวรัลย์ สตรีรัตน์ จาก ม.กรุงเทพ แชมป์เก่า รายการนี้ยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีสามารถพิชิตชัย พรสวรรค์ เงินรุ่งเรืองโรจน์ จากเอสเอฟทีไปอย่างขาดลอย 15-6 คะแนน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ ขวัญหทัย วัชรโรบล จาก ม.กรุงเทพ และ สุพรรณมา สมบูรณ์ จากสตาร์เฟนซิง

ด้านประเภทดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง วันวิภา ทองเผือก นักดาวสาวจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองแชมป์เก่า ปีนี้สามารถกลับมาสร้างผลงานได้อย่างเยี่ยมยอดด้วยการกระชากเหรียญทองรายการนี้มาหลังนัดชิงชนะเลิศสามารถพลิกเอาชนะ ชญาภา นาคะไพบูลย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วง 50 วินาทีสุดท้ายทำคะแนนไล่ตามมาเสมอ 13-13 จากนั้นตีพลิกแซงนำก่อนชนะแบบฉิวเฉียด 15-13 คะแนน ทำให้ วันวิภา คว้าเหรียญทองทันที ชญาภาได้แค่รองแชมป์ และเหรียญทองแดงเป็นของ วิจิตตา ทาค้างศ์ จากกองทัพอากาศ และ ดาเรศ มากสิน จาก ม.มหาสารคาม

พล.ร.อ.สมเดช ทองเปี่ยม นายกสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันในปีนี้เป็นปีที่มีนักกีฬาฟันดาบดาวรุ่งเข้าร่วมการแข่งขันกันมาก ซึ่งถือว่านักกีฬากลุ่มนี้จะเป็นอนาคตและกำลังหลักของประเทศต่อไป ในขณะที่นักฟันดาบรุ่นเก่าก็ยังคงฝีมือดีขึ้นมาก ดังนั้นในปีหน้าสมาคมจะพยายามจัดกิจกรรมและผลักดันนักกีฬาออกแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ยังต่างประเทศมากขึ้น โดยมีเป้าหมายใหญ่คือการพานักดาบไทยเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ ที่บราซิล ในอีก 4 ปีข้างหน้าให้ได้